



ที่ พม ๐๕๐๕/๑๙๖๕

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยเจ้าหน้าที่กรณีเลิกสมาคม

เรียน นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๕๒๐๐๘/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ส่งหนังสือของสมาคม  
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา ๒ ที่ขอให้นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ  
สงเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯ  
เลิกกิจการ โดยจ่ายให้เป็นรายบุคคล จำนวน ๔ คน คนละ ๒๐ เดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การที่สมาคมฯ จะขอจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่กับสมาคมฯ  
เป็นรายบุคคลโดยขอจ่ายให้คนละ ๒๐ เดือน จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีได้กำหนดให้สมาคมฯ ใช้จ่ายได้ตามกฎหมาย  
ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาคมฯ จะต้องดำเนินการในรูปแบบกองทุนบำเหน็จ โดยต้องวางเป็นระเบียบ และนำเสนอ  
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติและส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ภายในกำหนด ๓๐ วัน เมื่อสมาคมฯ  
มิได้ดำเนินการดังกล่าวไว้สมาคมฯ จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จไม่ได้ ส่วนระเบียบหมวดที่ ๑๐  
การพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งได้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษคิดเป็นจำนวนเงิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย  
ที่ได้รับในบัญชีนั้นมิใช่ค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ พึงจ่ายได้ตามกฎหมาย ระเบียบนี้จึงขัดแย้งกับประกาศกระทรวงดังกล่าว  
ย่อมใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้นหากสมาคมฯ จะใช้จ่ายเงินในลักษณะบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำระเบียบ  
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสะสมซึ่งคำนวณเป็นอัตราร้อยละเท่าใดของเงินเดือน  
และสมาคมจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากันหรือน้อยกว่า หรือไม่จ่ายเงินสมทบในเดือนที่ไม่มีรายได้เพียงพอ  
เงินสมทบจะได้เมื่อเจ้าหน้าที่พ้นจากการจ้างจึงมอบเงินทั้งหมดให้เป็นบำเหน็จ

สำหรับเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานนั้นให้สมาคมฯ คิดคำนวณเงินที่พึงจ่าย  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
แล้วมีหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล ความจำเป็นเสนอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่  
เพื่อขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ ควรคำนึงถึง  
ฐานะทางการเงินของสมาคมเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๔